

THÔNG BÁO

kết luận kiểm tra đối với Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

Căn cứ Kế hoạch số 59-KH/ĐU, ngày 26/12/2018 của Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019, BTV Đảng ủy đã thành lập Tổ kiểm tra đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh (gọi tắt là Đảng ủy Viện) về các nội dung: Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và tổ chức sinh hoạt đảng; công tác quản lý cán bộ, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổ chức cán bộ; việc giữ gìn sự đoàn kết, phẩm chất đạo đức của người đảng viên; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Thời điểm kiểm tra: Từ tháng 01/2017 đến hết tháng 9/2019.

Tại phiên họp ngày 26/11/2019, sau khi nghe Tổ kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, BTV Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã thảo luận và thống nhất kết luận như sau:

I. ĐỐI VỚI ĐẢNG ỦY VIỆN

1. Ưu điểm

Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được Đảng ủy Viện chỉ đạo, triển khai tích cực đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; việc nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, như: Hội nghị trực tuyến, hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, đăng tải trên Trang tin điện tử nội bộ. Đảng ủy Viện đã kịp thời xây dựng và ban hành nhiều văn bản để tổ chức triển khai, thực hiện như: Quy chế làm việc, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 (Khóa XII); kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng ...

Trong tổ chức sinh hoạt, Đảng ủy Viện đã quán triệt thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tập thể Đảng ủy có sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ; các đồng

chí Đảng uỷ viên đều có ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức, đề cao trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Công tác quản lý tổ chức đảng và đảng viên được Đảng uỷ Viện chỉ đạo thực hiện đúng quy định; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên cơ bản phù hợp với năng lực, trình độ và nhiệm vụ chuyên môn của từng người. Việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng của đảng viên được Đảng uỷ và các chi bộ trực thuộc duy trì thực hiện đúng quy định. Công tác đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc gắn với đánh giá xếp loại cán bộ, công chức.

Đảng uỷ Viện đã quan tâm làm tốt công tác phối hợp với Ban Cán sự đảng, người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan trong thực hiện các bước của quy trình về công tác tổ chức, cán bộ. Việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng, nâng lương cán bộ cơ bản bảo đảm khách quan, đúng quy trình, quy định của Đảng và của ngành. Việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị của quần chúng khi xét kết nạp vào Đảng, của cán bộ trước khi giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, việc quản lý cán bộ đảng viên khi đi nước ngoài... được Đảng uỷ Viện chú trọng thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ,

Đảng uỷ Viện đã thường xuyên phối hợp với người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan tập trung lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn hằng năm. Từ năm 2017 đến nay, đã đạt được một số kết quả tích cực như: Về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự: đã chỉ đạo tổ chức tốt việc theo dõi, quản lý; xử lý kịp thời, chính xác các tố giác, tin báo tội phạm thuộc thẩm quyền. Về kiểm sát việc giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, thi hành án hình sự và những việc khác theo quy định của pháp luật: đã tăng cường công tác kiểm sát việc thông báo thụ lý, kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp...

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng uỷ Viện quan tâm chỉ đạo thực hiện: Hằng năm, Đảng uỷ Viện và UBKT Đảng uỷ đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đều đạt chỉ tiêu theo Đề án số 02-ĐA/ĐU của Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh. Năm 2018, đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên; sau kiểm tra đã tiến hành kỷ luật đảng viên theo đúng quy định, không có khiếu nại, tố cáo.

2. Hạn chế, khuyết điểm

- Công tác quản lý đảng viên chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, pháp luật; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng uỷ và một số chi bộ có mặt chưa thường

xuyên và chặt chẽ, do vậy, trong 2 năm liên tiếp còn có đảng viên vi phạm phải xử lý hình thức kỷ luật.

- Trong tổ chức sinh hoạt đảng: Chất lượng một số cuộc sinh hoạt chi bộ còn hạn chế; nội dung sinh hoạt chi bộ còn nặng về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; một số đảng viên có biểu hiện nể nang, ngại, va chạm, ít phát biểu ý kiến, thường chỉ nghe và nhất trí theo ý kiến của người chủ trì cuộc họp.

- Việc thực hiện tự phê bình và phê bình, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên theo tinh thần Công văn số 624-CV/TU ngày 01/3/2017 của BTV Tỉnh ủy và Công văn số 181-CV/ĐU ngày 04/4/2017 của BTV Đảng ủy Các cơ quan tỉnh ở một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện còn hạn chế, chưa sâu sát.

- Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Viện và một số chi bộ chất lượng chưa cao, việc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đối với đảng viên còn hạn chế; chưa đi sâu vào khâu thẩm tra, xác minh; chưa quan tâm giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận sau kiểm tra và thông báo kết quả sau giám sát.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Viện đối với đảng viên trong hoạt động chuyên môn có mặt còn hạn chế; lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo, chưa phát huy hết được vai trò của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.

II. ĐỐI VỚI ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

1. Ưu điểm

Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy Viện, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng đã cùng với tập thể Đảng ủy, chủ động tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, phổ biến, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, bằng nhiều hình thức phong phú.

Công tác quản lý đảng viên, quản lý cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được đồng chí quan tâm chỉ đạo thực hiện theo quy định; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy với Ban Cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan trong thực hiện quy trình các khâu của công tác cán bộ; thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ và đảng viên. Chỉ đạo và hướng dẫn các chi bộ kiểm điểm tự phê bình, phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên một cách nghiêm túc.

Với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đồng chí đã cùng với tập thể Đảng ủy giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác năm, hằng tháng của cấp ủy. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng ủy và sinh hoạt chi bộ; tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo

hướng thiết thực, hiệu quả; quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; xây dựng các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh) vững mạnh;

Với cương vị là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng, đồng chí luôn có ý thức trách nhiệm trong công việc; luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; tuân thủ quy chế công tác, quy chế nghiệp vụ của ngành; duy trì tốt mối quan hệ với các cơ quan Tư pháp trong giải quyết án hình sự. Trong chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, luôn bám sát các nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu đặt ra để chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện.

2. Hạn chế, khuyết điểm

Những hạn chế, khuyết điểm của Đảng ủy Viện nêu trên đều gắn với trách nhiệm cá nhân của đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy.

Ngoài ra, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn được phân công, đồng chí vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như: Trong chỉ đạo công tác THQCT-KSĐT-KSXX án hình sự, còn có án hình sự bị cấp giám đốc hủy để điều tra lại; tiến độ giải quyết, xử lý một số tin báo, tố giác tội phạm và điều tra truy tố một số vụ còn chậm; việc chỉ đạo kiểm sát trực tiếp quản lý thu, chi tiền về thi hành án dân sự đối với cấp huyện chưa sâu sát, nên kết quả kiểm sát một số đơn vị cấp huyện còn hạn chế.

III. BTV ĐẢNG ỦY CÁC CƠ QUAN TỈNH YÊU CẦU

1. Đối với Đảng ủy: Phát huy những kết quả, ưu điểm đã đạt được, đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên và tập trung vào một số vấn đề sau:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý.

- Chỉ đạo, chuẩn bị tốt nhân sự tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Viện, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảm bảo theo kế hoạch và sự chỉ đạo của BTV Đảng ủy Các cơ quan tỉnh.

- Thường xuyên quan tâm, duy trì và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, các chương trình, kế hoạch công tác. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra khi tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chính đồn Đảng...

- Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, tăng cường tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề; làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng, giải quyết nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng theo tinh thần Công văn 624-CV/TU của BTV Tỉnh ủy và Công văn 181-CV/ĐU của BTV Đảng ủy Các cơ quan tỉnh.

- Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo hướng đổi mới, thiết thực, cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị và các chi bộ.

2. Đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy

BTV Đảng ủy yêu cầu đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy - Phó Viện trưởng cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đồng thời có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên và thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm túc quy chế làm việc, các chương trình, kế hoạch công tác; tích cực chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên nắm tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, giữ gìn kỷ cương, nề nếp công tác.

- Tăng cường phối hợp với lãnh đạo cơ quan, thực hiện tốt việc phổ biến, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác kiểm tra, giám sát; công tác quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong Đảng bộ, cơ quan.

- Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực, cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

BTV Đảng ủy Các cơ quan tỉnh giao UBKT Đảng ủy Các cơ quan tỉnh theo dõi, giám sát Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện thực hiện Thông báo kết luận này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBKT Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Nội chính TU (b/c),
- Thường trực Đảng ủy,
- ĐU, Đ/c BT ĐU Viện KSNĐ tỉnh (t/h),
- Lưu hồ sơ KT, UBKT, VP/ĐU

